

## 12 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

**เรื่องที่ 1.** การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกับบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายหลังได้มีการใช้ โฆษณา และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมานานแล้วแต่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้

- 1) จะยื่นขอจดทะเบียนตาม มาตรา 27 ได้หรือไม่
- 2) หากยื่นจดทะเบียนได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

**ตอบ** ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างคนต่างใช้มาด้วยกัน โดยความสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนก็อาจรับจดทะเบียนสำหรับผู้ขอจดทะเบียนรายหลังได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่ามิใช่เหตุอันสมควรที่จะรับจดทะเบียนได้ เช่น หลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า การจำหน่ายสินค้า การกระจายสินค้าไปตามสถานที่ต่าง ๆ หรือการโฆษณา ซึ่งต้องดูจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป

**เรื่องที่ 2.** เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้ตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตนในประเทศไทย ต่อมาตัวแทนดังกล่าวได้นำเครื่องหมายการค้านั้นมาขึ้นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียน ต่อมาอีก 5 ปี เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้เปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย โดยตั้งตัวแทนใหม่ขึ้นมาถามว่า

- (1) ในกรณีที่ตัวแทนใหม่ได้นำสินค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เพราะตัวแทนเดิมได้ยื่นจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
- (2) ใครเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันระหว่าง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศกับตัวแทนเดิมที่ยื่นจดทะเบียนเป็นเจ้าของในประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

**ตอบ** (1) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องถือว่าตัวแทนที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ การที่ตัวแทนใหม่ได้นำสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้า

มาจำหน่ายในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ตัวแทนเดิม จึงถือว่ามีผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเนื่องจากตัวแทนใหม่นั้น ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

(2) ตัวแทนที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอาไว้ในประเทศไทยย่อมเป็นผู้มีสิทธิคิดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ภายใน 5 ปี โดยแสดงให้เห็นว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าตัวแทนที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

**เรื่องที่ 3.** ในกรณีที่เครื่องหมายหมดอายุ (ม.56) โดยที่เจ้าของไม่ได้มาดำเนินการต่ออายุแล้วมีรายใหม่ยื่นเข้ามา ต่อมาเจ้าของเดิมยื่นเข้ามาด้วย อัยการทราบว่ามีนายทะเบียน

1) จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาให้สิทธิเครื่องหมายอย่างไร

2) ระยะเวลานับจากที่เจ้าของเดิมหมดอายุจนถึงวันที่มายื่นใหม่มีผลต่อการพิจารณา

อย่างไร

**ตอบ** 1) การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ยื่นต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายถือว่าเครื่องหมายนั้นถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว แต่การถูกเพิกถอนก็มีผลแต่เพียงว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้น หากได้เป็นการตัดสิทธิเจ้าของที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นต่อไป และเจ้าของก็มีสิทธิที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเข้ามาใหม่ได้

ถ้าในระหว่างที่เครื่องหมายการค้า นั้นไม่ได้ต่ออายุและถูกเพิกถอน หากมีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้า นั้นมาขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของและเจ้าของเดิมก็ยื่นเข้ามาใหม่ในภายหลังมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาดังนี้

(ก) ถ้าเป็นคำขอจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งสองฝ่าย นายทะเบียนจะสั่งให้คู่กรณีทำความตกลงกันว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 และหากตกลงกันไม่ได้ นายทะเบียนจะสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้เป็นรายแรก คือ คำขอจดทะเบียนของผู้ยื่นตาม มาตรา 25

เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้เป็นรายแรกแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนภายหลังจะต้องใช้สิทธิคัดค้านต่อนายทะเบียนตาม มาตรา 35 ซึ่งหากผลการคัดค้านได้มีคำวินิจฉัยของนายทะเบียนถึงที่สุด หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถึงที่สุด หรือมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าใครมีสิทธิคิดว่า นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนรายนั้น

(ข) ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาภายหลังจากผู้อื่นแย่งยื่นเข้ามาและนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ไปแล้วเช่นนี้หากผู้จดทะเบียนเดิมพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าตนยังใช้เครื่องหมายการค้าประกอบกิจการค้าขายอยู่ตลอดนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้า นั้นถูกเพิกถอน ศาลอาจพิพากษาให้เจ้าของเดิมนั้นมีสิทธิดีกว่าผู้แย่งยื่นได้

ถ้าหากไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนที่แย่งยื่น นายทะเบียนอาจพิจารณา ให้สิทธิรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเดิมตาม มาตรา 27 เพราะถือว่ามิพพฤติการณ์ พิเศษนายทะเบียนสมควรรับจดทะเบียนให้ได้

2.) ระหว่างที่เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีการต่ออายุ ย่อมถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า หากมีบุคคลอื่นให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยละเมิดเจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่ขาดต่ออายุไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลตาม มาตรา 46 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้าหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ ยกเว้นการฟ้องคดีเรื่องการลวง ขยายหากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้านั้นมาจดทะเบียนเป็นเจ้าของ ถ้าภายในห้าปีนับแต่วันที่ นายทะเบียนมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากเจ้าของเดิมไม่ร้องขอต่อศาลให้สั่ง เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว เจ้าของเดิมย่อมหมดสิทธิที่จะให้เพิกถอน กรณีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนมาจดทะเบียนตามมาตรา 67

#### **เรื่องที่ 4. ในกรณีที่ซื้อของแท้มาจากต่างประเทศและนำมาขายในเมืองไทยโดยเปิดเผย ซึ่งไม่ได้รับ อนุญาตจากตัวแทนจำหน่ายในไทย จะมีความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด**

**ตอบ** ไม่มีความผิดแต่อย่างใดเพราะเป็นสินค้าที่แท้จริงมิได้เป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม แม้จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยก็ไม่มีความผิดเพราะเมื่อเจ้าของได้จำหน่ายสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของตนไปแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ย่อมระงับไปตั้งแต่ที่ได้ขาย สินค้า นั้นไป ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีสิทธิที่จะจัดการอย่างใดๆ กับสินค้านั้นก็ได้ รวมทั้งอาจนำสินค้านั้น ออกวางจำหน่ายแข่งขันกับเจ้าของได้ด้วย

## **เรื่องที่ 5. “สัญญาอนุญาต” คืออะไร**

**ตอบ** สัญญาอนุญาต คือ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทำการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยสัญญาอนุญาตต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและในสัญญาอนุญาตก็ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง เช่น กำหนดเงื่อนไขว่าในการผลิตสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตนั้นวัตถุดิบในการผลิตต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อนนำไปผลิตเป็นสินค้าทุกครั้ง แต่ถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับสินค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปจำหน่ายเท่านั้น เช่นนี้เราไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะต้องมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตเพราะการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

## **เรื่องที่ 6. ในกรณีที่บริษัทแม่ในต่างประเทศต้องการให้บริษัทลูกในประเทศไทยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกับบริษัทแม่จะต้องทำอย่างไรบ้าง และถ้าบริษัทแม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ให้บริษัทลูกร่วมใช้เครื่องหมายการค้าด้วย กรณีนี้บริษัทแม่เท่านั้นใช้หรือไม่ที่มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่มีผู้ละเมิด**

**ตอบ** กรณีดังกล่าวต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ได้นั้น ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วเท่านั้นและสัญญาอนุญาตก็ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหากบริษัทแม่ในต่างประเทศประสงค์จะให้บริษัทลูกในประเทศไทยใช้เครื่องหมายการค้านี้ด้วยก็ต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โดยสัญญาอนุญาตดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนนั้นจะเป็น โฆษะ

ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วมีบุคคลภายนอกมาทำการละเมิดเครื่องหมายการค้านี้ ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ทำละเมิดได้ แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีได้เป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนขณะที่เกิดการละเมิดเนื่องจากได้อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ใช้ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายถือว่าการใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวเป็นการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตก็อาจเป็นผู้ที่มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีได้หากได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดนั้นแต่ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตก็ควรที่จะขอให้ศาลเรียกเจ้าของเครื่องหมายการค้าเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมด้วย

## **เรื่องที่ 7. หลังได้รับจดทะเบียนแล้ว ทำไมเพิ่มรายการสินค้าไม่ได้ ทำไมจึงต้องยื่นจดทะเบียนใหม่สำหรับรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มด้วย**

**ตอบ** เหตุที่เพิ่มรายการสินค้าไม่ได้ เนื่องจากรายการสินค้านั้นมีผลต่อการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของ เครื่องหมายการค้า เพราะก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนได้ก็ต้องมีการตรวจสอบรายการสินค้า ที่ขอจดทะเบียนควบคู่ไปพร้อมกับรูปเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ ของสินค้าหรือแหล่งกำเนิด หากเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือ ต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามียุทธศาสตร์อย่างเดียวกัน ดังนั้นหากเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของประสงค์จะเพิ่มรายการสินค้า ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่สำหรับรายการสินค้านั้นเพื่อที่จะได้รับ การตรวจสอบก่อนมีการรับจดทะเบียน

## **เรื่องที่ 8. การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง**

**ตอบ** อาจเกิดขึ้นได้ 3 กรณี ได้แก่

- 1) โดยความสมัครใจทำสัญญา เช่น การทำสัญญาซื้อขายระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับบุคคลภายนอก
- 2) เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงแก่ความตายเครื่องหมายการค้าจะตกเป็นมรดก แก่ทายาทหรือ ผู้รับพินัยกรรม
- 3) การโอนโดยผลของการบังคับคดีตามกฎหมาย เช่น เครื่องหมายการค้าถูกบังคับขายทอดตลาดชำระหนี้

## **เรื่องที่ 9. เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้หรือไม่**

**ตอบ** เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้วก็สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้ ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด แต่เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ยื่นเข้ามาจะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ก็ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ กรณีที่เครื่องหมายการค้าถูก จำหน่ายเพราะเจ้าของเดิมไม่ได้ต่ออายุ หากท่านนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียน ท่านอาจถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ หากว่าเจ้าของเดิมยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการประกอบธุรกิจการค้าอยู่

**เรื่องที่ 10. การรวมตัวกันเป็นคณะบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน สามารถนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนได้หรือไม่**

**1) หากจดได้จะจดในนามของใครระหว่าง**

- จดทะเบียนในนามกลุ่มแม่บ้าน
- จดทะเบียนในนามประธานกลุ่ม
- จดทะเบียนในนามสมาชิกทุกคน

**2) เมื่อจดทะเบียนแล้วจะถือว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างกลุ่มแม่บ้าน ประธานกลุ่ม หรือสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน(กรรมสิทธิ์ร่วม)**

**3) หากสมาชิกคนใดลาออกจากกลุ่มไปแล้วสมาชิกคนนั้นยังมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่**

ตอบ 1) โดยหลักการแล้วผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล แต่การรวมตัวเป็นคณะบุคคลของกลุ่มต่าง ๆ นั้นตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล กรณีนี้เราจึงจดทะเบียนในนามกลุ่มแม่บ้านคงไม่ได้ แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกลุ่มจึงแนะนำให้จดทะเบียนโดยใช้ชื่อประธานกลุ่มเป็นผู้จดทะเบียนแล้วไปแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบว่า ในฐานะประธานกลุ่ม... หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ การจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วม ซึ่งมีข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า

2) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าถือว่า ผู้ที่ยื่นจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ถ้ายื่นจดทะเบียนโดยใช้ชื่อประธานกลุ่มก็ต้องถือว่าประธานกลุ่มเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากมีบุคคลอื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้า ประธานกลุ่มย่อมเป็นผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องเอาผิดแก่ผู้ทำละเมิดได้ ทั้งนี้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของสมาชิกและสิทธิของความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทางพฤตินัยนั้น น่าจะคำนึงถึงข้อตกลงหรือสัญญาประชาคมในหมู่คณะเป็นสำคัญซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องว่ากล่าวกันเอง

3) การที่บางคนลาออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้นั้นจะยังมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่คงต้องพิจารณาจากข้อกำหนดของกลุ่มว่ามีตกลงกันอย่างไร เช่น มีข้อตกลงกันว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นที่จะมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ หากหมดสภาพของการเป็นสมาชิกย่อมไม่มีสิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้าที่นั้น ซึ่งประธานและกรรมการบริหารของกลุ่มจะต้องดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่ม

## เรื่องที่ 11. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ตอบ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ถ้าเรามีสำนักงานหรือมีผู้แทนที่มีสถานที่อยู่ในประเทศที่เราต้องการจดทะเบียนก็จัดเตรียมคำขอ ไปยื่นขอจดทะเบียนได้แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นก็ต้องไปศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร แต่ถ้าเราไม่มีสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อในต่างประเทศก็อาจตั้งตัวแทนให้ดำเนินการแทนเราได้ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ติดต่อสำนักงานตัวแทนรับจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสาขาหรือมี Connection ในต่างประเทศดำเนินการให้

## เรื่องที่ 12. ทำไมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงใช้เวลานาน และในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียนมีผู้มาทำละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ตอบ การยื่นจดทะเบียนนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าหน้าที่แล้วจึงส่งให้นายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนก็จะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นเป็นเวลาเก้าสิบวันหากไม่มีผู้คัดค้านจึงจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนได้ จากนั้นตอนดังกล่าวทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เวลาาน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบตรวจสอบความเหมือนคล้ายก่อนรับจดทะเบียนเช่นเดียวกันแล้ว ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รวดเร็วมากประเทศหนึ่ง

ในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียนยังไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากเกิดการละเมิดขึ้นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในการที่จะฟ้องเรียก ค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ เว้นแต่ในกรณีเรื่องการลงขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

ที่มา : คัดลอกมาจาก เครื่องหมายการค้า. ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า.

[WWW.IPTHAILAND.ORG](http://WWW.IPTHAILAND.ORG),